
 

 

 

 

 

  

 

Sut mae Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) 

yn Cefnogi Gwelliant 

Fersiwn hawdd ei ddarllen 



 
 

 

 

 

 

  

  

 

   

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

Mae gennym ni gynllun 

gweithredu ar gyfer 2020-2025. 

Mae ein cynllun yn dweud y 

byddwn ni'n: 

• llais y gallwch chi ymddiried 

ynddo fe 

• gwthio i wneud pethau'n well 

Gallwch chi ddarllen yma sut y 

byddwn ni'n helpu pethau i fod yn 

well ac yn cefnogi syniadau 

newydd. 

Rydyn ni'n gwneud hyn drwy: 

• wrando ar bobl sy'n 

defnyddio gwasanaethau 

• gwneud ein prif waith yn dda 
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Ein prif waith yw: 

Cofrestru 

mae hynny'n golygu dweud pwy 

sy'n gallu rhedeg gwasanaeth 

gofal. 

Arolygu ac adolygu perfformiad 

mae hyn yn golygu gwirio i weld a 

ydy gofal pobl yn iawn. 

Gorfodi 

mae hynny'n golygu gweithredu i 

wneud yn siŵr bod gwasanaethau 

gofal mor dda ag y dylen nhw fod. 

Rydyn ni'n gweithio gyda phobl i 

wneud yn siŵr ein bod ni'n parchu 

eu sgiliau a'u profiadau nhw. 

Mae gennym ni reolau arolygu ac 

mae gennym ni ganllaw sy'n 

dangos i ddarparwyr beth y dylen 

nhw fod yn ei wneud yn dda. 
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Mae ein graddau'n annog 

darparwyr i eisiau bod yn un o'r 

rhai gorau. 

Rydyn ni'n dweud wrth bobl ble i 

ddod o hyd i wybodaeth, cymorth, 

cyngor ac arweiniad.  

Rydym yn ysgrifennu cyngor am 

ein gwaith ac rydyn ni'n rhannu 

hynny gyda darparwyr. 

Rydyn ni wedi dysgu llawer am 

wasanaethau yng Nghymru ac 

rydyn ni'n defnyddio'r 

wybodaeth hon i ddarganfod 

beth sy'n gweithio'n dda a beth 

sydd angen gweithio'n well.  

Rydym yn ysgrifennu cyngor am 

ein gwaith ac rydyn ni'n rhannu 

hynny gyda darparwyr.  
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Rydyn ni'n ysgrifennu adroddiadau 

am beth sy'n digwydd mewn 

gwasanaethau gofal. 

Rydyn ni'n gweithio gyda 

sefydliadau eraill i wneud 

adolygiadau er mwyn gwneud 

pethau'n well mewn 

gwasanaethau gofal. 

Rydyn ni'n gwneud yn siŵr ein bod 

ni'n dysgu o'n gwaith ein hunain 

ac yn gwneud mor dda ag y 

gallwn. 
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